



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

5 ตุลาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>เปิดอาคาร 100 ปีชาตกาล รพ.หลวงพ่อกุณา</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, INN, hfocus, prd., thailandplus, newtv)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เป็นประธานในพิธีประดิษฐานรูปหล่อพระเทพวิฑฒคาม (หลวงพ่อกุณ ปรีสุทโธ) พร้อมเปิดอาคาร 100 ปี ชาตกาล และเปิดสวนสุขภาพ 101 ปีชาตกาล ของ รพ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา พร้อมกล่าวว่า สร. มีนโยบายพัฒนาศักยภาพ รพ. ในสังกัด รวมถึง รพ.หลวงพ่อกุณา ซึ่งยกระดับการบริการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็น รพ.ชุมชนขนาด 120 เตียง ให้บริการเฉพาะทางหลากหลายและยังมีแผนพัฒนาเพิ่ม ส่วนอาคาร 100 ปี ชาตกาล เปิดเมื่อ 1 เม.ย. 67 เป็นอาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น และมีสวนสุขภาพ 101 ปีชาตกาล เพื่อส่งเสริมสุขภาพและระลึกถึงหลวงพ่อกุณที่มีบทบาทสำคัญในวงการแพทย์ ทั้งนี้ จ.นครราชสีมา เป็นต้นแบบลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดย รพ.หลวงพ่อกุณา เปิดโรงเรียนเบาหวานวิทยา ช่วยให้ผู้ป่วยปรับพฤติกรรมสุขภาพ ส่งผลให้บางคนหยุดยาได้ 20.4% และปรับลดยา 48.2% และยังมีแผนขยายโครงการในอนาคต</p>	
<p>คืบหน้าเหตุไฟไหม้รถบัส</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผู้จัดการ, INN)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เผยความคืบหน้าอาการบาดเจ็บและการดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รถทัวร์ทัศนศึกษาประสบเหตุเพลิงไหม้ ว่า ได้รับรายงานนักเรียนที่รักษาตัวใน รพ.เด็ก มีอาการบาดเจ็บที่ผิวหนัง ให้การรักษาด้วยวิธีนำผิวหนังในส่วนอื่นมารักษาทดแทนผิวหนังที่ถูกทำลายจากเปลวไฟ อาการโดยรวมดีขึ้น ตอบสนองได้ดี สามารถพูดคุยได้ ส่วนนักเรียนที่รักษาตัวที่ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มีอาการดีขึ้นแต่ทีมแพทย์ยังคงดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด ยังใส่ท่อช่วยหายใจ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยอย่างมาก พร้อมกำชับทุกฝ่ายต้องได้รับการดูแลทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายอย่างใกล้ชิด ด้าน สร. ได้ส่งทีม MCATT เพื่อติดตามเยียวยาจิตใจในพื้นที่ จ.อุทัยธานี แล้ว มากกว่า 100 คน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, thaipbs, mcot, ch7, INN, hfocus, brighttv, thebangkokinsight, ch3plus)</p> <p>- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เผยอาการล่าสุดผู้ป่วยเด็กหญิง 14 ปี อาการทั่วไปดีขึ้น ไม่มีไข้ รับประทานอาหารได้ บาดแผลไฟไหม้บริเวณแขนทั้งสองข้างคงที่ไม่พบการติดเชื้อ ส่วนบริเวณอื่นบาดแผลดีขึ้นมาก ทางทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้เริ่มกิจกรรมฟื้นฟูสภาพร่างกายเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี แต่ยังคงดูแลติดตามต่อเนื่อง ส่วนผลประเมินด้านจิตใจ พบว่า สามารถนอนหลับได้ดีขึ้น ระหว่างวันสามารถทำกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายและจัดการอารมณ์ได้ดี แต่ยังคงประเมินและติดตามอาการเป็นระยะต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ch3plus)</p> <p>- รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ แถลงการณ์อาการบาดเจ็บของเด็กนักเรียน 2 คน จากเหตุรถบัสไฟไหม้ ว่าทั้ง 2 รายแพทย์ประเมินว่าความรุนแรงระดับที่ 2 สัญญาณชีพปกติ อาการโดยรวมดีขึ้น ยังใส่ท่อช่วยหายใจ หยุดการให้ยากระตุ้นความดันโลหิต เริ่มรับประทานอาหารผ่านสายให้อาหารทางจมูก อาการบวมลดลง ไม่พบการติดเชื้อของแผล ยังพอสามารถหลับตามีตาได้</p>	
<p>มอบอำนาจ สร.นิเทศก์ฯ</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. ลงนามคำสั่งมอบอำนาจให้สาธารณสุขนิเทศก์ และรักษาการฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพ ดังนี้ นพ.วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ สร.นิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพที่ 1 นพ.วิทยา พลสีลา รก.สร.นิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2 นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ สร.นิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ สร.นิเทศก์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เขตสุขภาพที่ 5 นพ.มนู ศุกลสกุล สธ.นิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 นพ.ภาศิ ทรัพย์พิพัฒน์ สธ.นิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล สธ.นิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 นพ.อุดม ศักตุมดมามกุล รก.สธ.นิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 พญ.อุไรวรรณ จ่านรงค์สิริ สธ.นิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 นพ.ธนิต เสริมแก้ว สธ.นิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11 และนพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา สธ.นิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12 สำหรับเขตสุขภาพที่ 4 ยังว่างอยู่ เนื่องจากท่านเดิม นพ.ปรีชา เปรมปรี เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ขณะนี้กำลังรอกการแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เพิ่มเติมใน 7 ตำแหน่งก่อน ซึ่งอาจมีการโยกย้าย สธ.นิเทศก์ ขึ้นดำรงตำแหน่งใหม่</p>	
<p>อุทกภัย</p> <p>1. มอบของช่วยเหลือ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ฯ พร้อมด้วย นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทย์ฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ มอบผลิตภัณฑ์ของกรมฯ ได้แก่ สเปย์ป้องกันยุงตีมอส น้ำมันหอม ชี้ผึ้งทาน้ำกัดเท้า และถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่สุขภาพที่ 2 ณ จ.พิษณุโลก</p> <p>2. ดูแลผู้สูงอายุช่วงน้ำท่วม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ newtv</p> <p>- นพ.ธนิษฐ์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมไปถึงความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ โดยผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย ได้แก่ 1. การติดเชื้อและโรค 2. ปัญหาด้านการเคลื่อนไหว และการบาดเจ็บจากการถูกน้ำพัดหรือลื่นล้ม 3. การขาดยาและขาดการดูแลสุขภาพต่อเนื่อง 4. ภาวะขาดสารอาหารและขาดน้ำ ส่วนผลกระทบต่อทางจิตใจ เช่น ความเครียด PTSD และภาวะซึมเศร้า เนื่องจากความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความสะเทือนใจ</p> <p>- พญ.บุษกร โลหารชุน ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กล่าวว่า หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วม ผู้สูงอายุมักต้องใช้เวลานานในการฟื้นตัวมากกว่าคนหนุ่มสาว อาจมีภาวะจิตใจที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ขอแนะนำวิธีการรับมือกับเหตุการณ์นี้ดังกล่าว โดยการย้ายไปพื้นที่ปลอดภัย เก็บยารักษาโรคไว้ที่ตัว รับประทานอาหารและดื่มน้ำสะอาด พุดคุยกับคนรอบข้าง ทาวิีฟ่อนคลายความรู้สึก และหลีกเลี่ยงการดูข่าวที่กระทบจิตใจ</p>	
<p>ค่าเสี่ยงภัยโควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- หลังจาก ครม. อนุมัติงบฯ กว่า 3.8 พันล้านบาท สำหรับการเบิกจ่ายค่าเสี่ยงภัยโควิด 19 ซึ่งเป็นงบฯ ค้างจ่าย โดยกรมบัญชีกลางได้ขยายเวลาให้ สธ. ทอยอยเบิกจ่ายเงินไปแล้วเสร็จภายในตุลาคม 2567 ผ่านมากกว่า 1 สัปดาห์ บุคลากรทางการแพทย์ยังคงกังวลเรื่องการรับเงินและแสดงความไม่มั่นใจว่าจะครั้งนี้จะได้เงินหรือไม่ เพราะคอยมานานถึง 2 ปี ทำให้เกิดความไม่พอใจและอาจมีการร้องเรียนผ่านสื่อต่าง ๆ หากยังไม่ได้รับเงินภายในเดือนนี้</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ยืนยันว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานช่วงโควิดจะได้รับเงินอย่างแน่นอนตามเงื่อนไขที่กำหนด แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดขั้นตอนในระดับปฏิบัติการ ทั้งนี้ จะกำกับให้สื่อสารข้อมูลกับบุคลากรอย่างชัดเจนมากขึ้น ขณะที่กองคลังได้เริ่มทยอยโอนเงินจัดสรรงบให้แก่แต่ละจังหวัดแล้ว</p>	
<p>ธนาคารทรัพยากรชีวภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ฯ เผยว่า กรมวิทย์ฯ พัฒนาระบบการจัดเก็บทรัพยากรชีวภาพ โดยจัดตั้งธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (Biobank) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 20387:2018 จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคุณลักษณะพื้นฐานของเชื้อก่อโรค การตรวจวินิจฉัยรักษาโรค รวมทั้งการพัฒนาวัคซีนของหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น</p>	
<p>ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผสมยารักษาสมรรถภาพทางเพศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, thailandplus)</p> <p>- อย. ตรวจพบซิลเดนาฟิล และทาดาลาฟิล (ใช้ในการรักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ) ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตรา ชูว์จากร้านซูว์รูล์ @u18 ขายทางออนไลน์ จึงประกาศเตือนให้ระมัดระวังในการซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรคฉี่หนู</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ pptvhd</p> <p>- กองระบาดวิทยา เตือนโรคฉี่หนู ในเดือนตุลาคม 2567 มีผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี โดยพบผู้ป่วยสะสม 2,745 ราย เสียชีวิต 30 ราย และอัตราการป่วยตายอยู่ที่ 1.09% กลุ่มเสี่ยงหลักคือผู้ที่ต้องลุยน้ำท่วม เกษตรกร และนักท่องเที่ยว โดยมีอาการสำคัญ เช่น ไข้สูง ปวดศีรษะ และปวดกล้ามเนื้อ ประชาชนหลีกเลี่ยงการลุยน้ำ-แช่น้ำเป็นเวลานาน รักษาความสะอาด และหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที</p>	
<p>บุกยึดบุรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก</p> <p>- นพ.ชยพันธ์ สิทธิบุศย์ ผอ.กองงานคกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พร้อมจนท.ดีเอสไอ นำกำลังบุกทลายเครือข่ายค้าบุหรี่ไฟฟ้า ใน จ.สมุทรสาคร ยึดของกลาง 4,870 ชิ้น มูลค่าเกือบ 2 ล้านบาท จับนายเจิงเจิน หลู สัญชาติจีน ดำเนินคดีผู้ต้องหาไร้สารภาพเป็นนายทุนสั่งบุรีไฟฟ้าและลักลอบนำเข้ามายจำหน่ายในประเทศไทย</p>	
<p>สอบคลินิกฉีดฟิลเลอร์หน้าพัง</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ch7</p> <p>- หลังจากมีผู้เสียหายร้องเรียนว่า พาครอบครัวไปฉีดฟิลเลอร์ที่คลินิกชื่อดังย่านสยาม ทำให้หน้าเธอและครอบครัวเสียโฉม เพราะหมอฉีดฟิลเลอร์ให้เกินขนาด สงสัยว่าหมอที่ฉีดฟิลเลอร์ให้เป็นแค่หมอรักษาโรคทั่วไป ไม่ใช่หมอเฉพาะทาง ทำการโฆษณาชวนเชื่อ มีดาร่า อินฟลูเอนเซอร์ มาฉีดยาหลายราย ทางจนท. สธ. พร้อมตำรวจสอบสวนกลาง ลงพื้นที่คลินิกเสริมความงามดังกล่าว เพื่อตรวจสอบใบอนุญาตในการเปิดสถานประกอบการและหมอที่รักษา เบื้องต้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบ</p>	
<p>โรคฝีดาษวานร</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ prd.</p> <p>- องค์การอนามัยโลก ได้อนุมัติการใช้ชุดตรวจเชื้อไวรัสฝีดาษวานรฉุกเฉินแบบใหม่ของบริษัท Abbott Laboratories เพื่อเสริมประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองโรคฝีดาษวานรในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ทั้งนี้ WHO ได้ประกาศให้โรคฝีดาษวานรเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม หลังพบสายพันธุ์ใหม่ Clade Ib ระบาดหนักในคองโกและประเทศใกล้เคียงในแอฟริกา</p>	